

Cây trồng trong nhà mang lại tài lộc và sức khỏe năm mới

Cây kim tiền

Theo Nurserylive, kim tiền là loại cây phú quý có tác dụng chiêu tài. Cây kim tiền được cho là có các yếu tố phong thủy: cây là mộc, trồng dưới đất là thổ, nước tưới là thủy, chậu trồng hoặc bình thủy sinh là kim. Lá kim tiền có viền tròn, xanh, mọng đầy sức sống, phù hợp với kiến trúc hiện đại.

Chính vì vậy kim tiền được đánh giá là loại cây đem đến tài lộc, thịnh vượng, giàu sang, sức khỏe cho gia chủ. Đặc biệt kim tiền nở hoa, gia chủ càng đắc lộc.

Chọn cây có thân xanh tươi, dày chắc, phiến lá hoàn chỉnh. Đặc biệt, cây đang nở hoa sẽ mang lại nhiều "lộc" nhất. Nên đặt cây kim tiền ở hướng Đông, Đông - Nam trong nhà, phòng họp, văn phòng...

Cây phát tài

Như tên gọi, cây phát tài được cho là mang đến tài lộc, may mắn và là biểu tượng của thành công. Sắc xanh vàng của lá cùng sức sống bền bỉ của cây sẽ đem lại sinh khí cho căn phòng.

Cây phát tài thích nghi tốt với điều kiện ánh sáng và độ ẩm trong nhà. Dáng thẳng, cành lá có phân ngọn gàng, cây phát tài thích hợp để trang trí các góc trong phòng khách hoặc đặt dọc lối đi.

Phong lan

Đây là giống hoa được trồng trong nhà nhiều nhất ở phương Tây. Lan có nguồn gốc tự nhiên, biểu tượng cho nét vương giả, mang vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.

Hoa lan được nhiều người yêu thích, trước hết nhờ hương thơm. Phong lan còn là biểu tượng của sự may mắn, phẩm chất cao thượng. Vẻ đẹp của hoa lan được coi là cổ điển, trong phong thủy tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở: tiền tài, sự hoàn hảo, sắc đẹp, trong trắng.

Cây điều lan

Cây điều lan còn gọi là dây nhện, lan móc hoặc cỏ mệnh môn. Loài thực vật này có tác dụng làm sạch không khí, lọc bụi, hút chất độc. Người ta ví cây dây nhện như một chiếc máy lọc bụi mini tự nhiên. Nên đặt cây ở những vị trí nhiều bụi bẩn như cửa sổ, ban công, lối ra vào, nhà bếp. Cây cũng mang ý nghĩa tốt về phong thủy.

Cây Ý lan

Cây có khả năng làm sạch không khí nhờ lọc các chất độc như aceton, benzen, formaldehyd, trichloroethylen. Đặt chậu cây này trong nhà giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tia bức xạ phát ra từ tivi, điện thoại, lò vi sóng, tủ lạnh...

Trong phong thủy, loài hoa này có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thụ nguồn năng lượng xung khắc, tạo nên không gian yên bình và hòa hợp.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích, còn gọi là hoàng kim ngọc điệp hay cây lá ngọc cảnh vàng... bởi lá có màu xanh ngọc bích, hình tròn xoe như đồng xu, rìa lá vàng, mọng nước mang ý nghĩa phong thủy tốt.

Cành lá cây ngọc bích tượng trưng cho tiền bạc. Khi hoa nở là biểu tượng của phú quý, giàu sang. Theo ngũ hành, cây lá ngọc cảnh vàng thuộc hành kim rất phù hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc. Cây ngọc bích còn có ý nghĩa "chiêu tài" nên rất phù hợp khi chưng ở chỗ máy đếm tiền hoặc quầy thu ngân, trước cửa hàng, lối ra vào để kích hoạt năng lượng tài lộc.

Lá cây ngọc bích xanh mướt quanh năm còn là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, sự trường tồn, tuổi trẻ vĩnh hằng.

Ngọc ngân

Ngọc ngân cũng là loại cây có tác dụng lọc khí, giúp không gian trong lành hơn, mang đến nhiều bông lộc, may mắn. Nên đặt cây ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc, văn phòng.

Cây sen đá phật bà

Sen đá được nhắc đến đặc biệt trong phong thủy, mang lại ý nghĩa tài lộc, may mắn cho gia đình. Nhiều gia đình trồng sen đá trong nhà do cây dễ thích nghi với môi trường.

Cây sen đá không chỉ làm không gian sống thêm tươi mát, mà còn mang lại cho gia chủ niềm tin vào tài lộc, cát tường. Loài cây cũng biểu tượng cho sự kiên cường.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ được đánh giá là một trong số những cây trồng trong nhà có khả năng hấp thụ khí độc tốt nhất. Ngoài ra theo phong thủy, trồng lưỡi hổ trong nhà có tác dụng trừ tà, hóa giải điềm xấu, đem lại điềm lành, sự may mắn, cảm giác an toàn, thoải mái cho gia chủ.

Dáng cây cứng cáp, khỏe mạnh của lưỡi hổ còn là biểu tượng cho sức mạnh cá nhân. Có thể đặt cây lưỡi hổ nhỏ trên bàn làm việc, hoặc lựa chọn những cây lớn đặt ở góc phòng.

Cây phật đụ

Loài cây này được bán theo từng cành. Khi mua với số lượng cành khác nhau, gia chủ sẽ nhận về những ý nghĩa khác nhau.

Cây được tạo hình rất đẹp mắt, thành bình hoa, chiếc thuyền, tiểu cảnh... nên rất dễ chưng ở bất kỳ không gian nào từ chật hẹp đến rộng rãi.

Đây cũng là loại cây mang ý nghĩa tài lộc.

<https://kinhtenongthon.vn/cay-trong-trong-nha-mang-lai-tai-loc-va-suc-khoe-nam-moi-post25424.html>